



# รู้ไว้ใช้ว่า พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใครได้ประโยชน์ (ตอนที่ 2)

ฉบับที่แล้ว กรมบัญชีกลางได้นำประเด็นจาก พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาอธิบายเพิ่มเติมส่วนหนึ่งแล้ว สำหรับวันนี้มาติดตามอ่านกันต่อ

## วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีเงื่อนไขและความแตกต่างอย่างไรบ้าง

ตอบ : พ.ร.บ. ฉบับนี้ ได้กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ไว้ 3 วิธี ดังนี้



### วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เป็นวิธีที่มีการแข่งขันโดยทั่วไป โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำเป็นประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ในงานที่จะซื้อหรือจ้าง ให้เข้ายื่นข้อเสนอ



### วิธีคัดเลือก

เป็นวิธีที่มีการแข่งขันเฉพาะกลุ่ม โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ในงานที่จะซื้อหรือจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดของวิธีคัดเลือก



### วิธีเฉพาะเจาะจง

เป็นวิธีที่ไม่มีการแข่งขัน โดยให้หน่วยงานของรัฐ จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรงกับผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ในงานที่จะซื้อหรือจ้างรายใดรายหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดของวิธีเฉพาะเจาะจง

## การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ จำเป็นต้องพิจารณาเลือกราคาค่าสุดท้ายเช่นเดิมหรือไม่

ตอบ : ไม่จำเป็นต้องพิจารณาเลือกราคาค่าสุดท้ายเสมอไป เนื่องจาก พ.ร.บ. ฉบับนี้ ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าด้วย ดังนั้น หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างสามารถกำหนดเกณฑ์พิจารณาด้านคุณภาพควบคู่ไปกับราคาด้วยได้ เพื่อให้ได้สินค้า บริการ และงานก่อสร้างที่มีคุณภาพที่ดี และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ทั้งนี้ ต้องประกาศเกณฑ์การพิจารณาไว้ในประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ผู้ประกอบการทราบตั้งแต่แรก

## พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอย่างไร

ตอบ : พ.ร.บ. ฉบับนี้ ให้ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางเพียงแห่งเดียว เพื่อให้การพิจารณาจัดซื้อผู้ประกอบการก่อสร้างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจากเดิมหน่วยงานใดประสงค์จะจัดทำหลักเกณฑ์และขึ้นทะเบียนเองก็สามารถทำได้ แต่ของใหม่จะไม่สามารถทำได้แล้ว

## พ.ร.บ. ฉบับนี้มีบทลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างไร

ตอบ : ผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษทางอาญา โดยผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ลงโทษไปถึงผู้ใต้ หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดนั้นด้วย

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้วางแผนและระดมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเร่งจัดทำกฎหมายลำดับรอง ให้สอดคล้องครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละมาตรา ให้แล้วเสร็จทันภายใน 180 วัน และเชื่อว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะมีผลทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นมาตรฐานสากล เกิดความคุ้มค่า ป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน และยังทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป